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Laugardalur er eitt tveggja hverfa sem kemur til með að verða fyrir hve
mestum áhrifum af því stóra verkefni sem fyrirhuguð áform um
byggingu Sundabrautar eða Sundagangna er. Hefur sú framkvæmd
lengi ollið íbúum hverfisins áhyggjum. Vanda þarf vel til verks og gæta
þess að slík samgönguæð sé ekki á kostnað íbúa hverfisins. Umhverfis-
og loftgæði ásamt umferðaröryggi eru mikilvægir þættir lífsgæða íbúa
hverfsins og gæta þarf að aukin umferð stuðli ekki að neikvæðri þróun í
þeim efnum, sérstaklega nálægt skólum hverfisins.

Aðferðafræðin við að bæta við akreinum, eða stóru nýju vegakerfi, sem
á upphaf eða enda sinn í íbúahverfi, mun (að öllum líkindum) auka
umferð um og við hverfið og auka losun gróðurhúsalofttegunda. Við
hvetjum til þess að horfa á verkefnið út frá væntum áhrifum Borgarlínu
og uppbyggingu virkra samgöngumáta á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Við
tökum undir mikilvægi þess að tryggja notkun virkra samgöngumáta og
hvetjum til þess að það eigi einnig við tillöguna um Sundagöng - og það
sé þá hluti af uppbyggingunni. Íbúaráðið hefur áhuga á því að vera
þátttakandi í áframhaldandi samtali um þróun þessa verkefnis.
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